

Số: /SVHTTDL-QLDL&DS

Bắc Kạn, ngày tháng 01 năm 2022

V/v trả lời kiến nghị cử tri

Kính gửi: Cử tri Bàn Văn Đức  
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn

Thực hiện Văn bản số 8769/UBND-TH ngày 24 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời nội dung kiến nghị của cử tri Bàn Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn “đề nghị quan tâm đầu tư các khu di tích lịch sử trên địa bàn xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn; đầu tư mở đường vào khu di tích lịch sử Nà Kham, thôn Nà Quán, xã Bình Trung. Khi đầu tư xây dựng, khôi phục lại các công trình trong các khu di tích (lều, lán, trại) cần xin ý kiến để xác định đúng vị trí, địa điểm theo lịch sử”.

Về vấn đề này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao đổi cụ thể như sau:

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện nay có 120 di tích, bao gồm 64 di tích đã được xếp hạng (02 di tích Quốc gia đặc biệt, 07 di tích Quốc gia, 55 di tích cấp tỉnh) và 56 di tích kiểm kê chưa xếp hạng. Trong những năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cố gắng, nỗ lực triển khai thực hiện thường xuyên việc bảo vệ, tôn tạo các di tích lịch sử trên toàn tỉnh. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế của tỉnh nhà còn khó khăn, do vậy việc cung cấp nguồn kinh phí cho ngành để thực hiện xây dựng, tu bổ di tích còn ít, đến nay mới thực hiện tu bổ, chống xuống cấp được 13/64 di tích.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 16/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020-2030. Trên cơ sở đó, hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang thực hiện Lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích ATK Chợ Đồn, sau khi Quy hoạch được phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện các dự án đầu tư, trong đó bao gồm các khu di tích lịch sử trên địa bàn xã Bình Trung như cử tri đề nghị.

Đồng thời, khi triển khai Lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích ATK Chợ Đồn và các dự án đầu tư xây dựng trong các khu di tích, Sở Văn hóa,

Thể thao và Du lịch sẽ thực hiện xin ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định hiện hành.

Vậy, với nội dung trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin để cử tri được biết./.

***Nơi nhận:***

*Gửi bản điện tử:*

- UBND tỉnh (B/c);
- UBND xã Bình Trung (biết);
- GD Sở; PGD Sở (Ông Chương);

*Gửi bản giấy:*

- Như trên;
- Lưu: VT, QL DL&DS (Hương).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Chương**